

ตัวบ่งชี้ที่ 2.5

ผลการประเมินตนเองข้อ 4,6

ข้อ		ผลการดำเนินงาน	หลักฐาน
4		<p><b>การบริการอนามัยและการรักษาพยาบาล</b></p> <p>มหาวิทยาลัยจัดให้มีการบริการสุขภาพอนามัยนักศึกษา และการประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล(กลุ่ม)นักศึกษา -บุคลากรทุกวิทยาเขต (ม.อ.2.5-1) นักศึกษาสามารถเข้ารับบริการรักษาพยาบาลที่โรงพยาบาลในวิทยาเขตและในท้องถิ่น ศูนย์สุขภาพนักศึกษา งาน/หน่วยบริการอนามัยนักศึกษาและมีห้องยาในหอพักนักศึกษา ทุกวิทยาเขต ส่วนการประกันภัยอุบัติเหตุ นักศึกษาและบุคลากรเข้ารับบริการได้ทั่วโลก ทั้งในโรงพยาบาลของรัฐบาล โรงพยาบาลเอกชน คลินิก และโพลีคลินิกที่มีใบอนุญาตให้ประกอบโรคศิลป์ โดยมีคณะกรรมการดำเนินงานจากทุกวิทยาเขต (ม.อ.2.5-2-3) ทำให้นักศึกษาและบุคลากรมีความสะดวกในการเข้ารับบริการ มีค่าชดเชยกรณีมีการสูญเสีย และช่วยลดเงินค่าสวัสดิการการรักษาพยาบาลของรัฐ มีการประเมินผลจากผู้ใช้บริการและปรับปรุงการพัฒนารปีละ 1 ครั้ง</p> <p><b>การจัดการหรือจัดบริการด้านอาหาร</b></p> <p>มหาวิทยาลัยจัดให้มีผู้ประกอบการจำหน่ายอาหาร เครื่องดื่ม ที่สะอาด หลากหลายเพียงพอ ในราคาควบคุม และจัดให้มีสิ่งอำนวยความสะดวกที่จำเป็นภายในมหาวิทยาลัย (ม.อ.2.5-4) โดยมีผู้แทนนักศึกษาร่วมเป็นกรรมการคัดเลือกและควบคุม (ม.อ.2.5-5)อย่างยุติธรรม โปร่งใส มีการตรวจสอบคุณภาพ ได้มาตรฐาน clean food good taste มีการประเมินผลจากผู้ใช้บริการและปรับปรุงพัฒนารปีละ 1 ครั้ง</p> <p><b>การจัดการหรือจัดบริการด้านสนามกีฬา</b></p> <p>มหาวิทยาลัยจัดให้มีสนามกีฬา อุปกรณ์กีฬา และสถานที่ออกกำลังกายบริการนักศึกษานักเรียน และบุคคลทั่วไป อย่างหลากหลาย เพียงพอ บางวิทยาเขตมีเจ้าหน้าที่ให้บริการอำนวยความสะดวกระหว่างเวลา 06.30 – 10.00น. และเวลา 15.30 - 21.00น.</p> <p>มีการประเมินผลทุกภารกิจจากผู้ใช้บริการปีละ 1 ครั้ง</p>	<p>ม.อ.2.5-1 ประกาศมหาวิทยาลัยการให้บริการสุขภาพ</p> <p>ม.อ.2.5-2 บันทึกข้อตกลงความร่วมมือประกันภัย</p> <p>ม.อ.2.5-3 คำสั่งแต่งตั้งกรรมการ</p> <p>ม.อ.2.5-4 ประกาศรายชื่อผู้ประกอบการ</p> <p>ม.อ.2.5-5 คำสั่งแต่งตั้งกรรมการ</p>



ข้อ		ผลการดำเนินงาน	หลักฐาน
6		<ul style="list-style-type: none"> <li>- ผลการประเมินความพึงพอใจผู้ใช้บริการอนามัยและประกันภัย เท่ากับ 3.79 (ม.อ.2.5-6)</li> <li>- ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บริการด้านอาหาร เท่ากับ 3.64 (ม.อ.2.5-6)</li> <li>- ผลการประเมินความพึงพอใจผู้ใช้บริการด้านสนามกีฬา เท่ากับ 3.64 (ม.อ.2.5-6)</li> </ul>	ม.อ.2.5-6 รายงานการประเมินผลความพึงพอใจผู้ใช้บริการ